

ช็อคโกแลตเฮิร์บ ไวน์ฮาร์ลัน เอสเตท และเนื้อชั้นดี การ์นตีโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เมษายนนี้พบกับสุด ยอดรสชาติอาหารในแบบฉบับของโซเนวา คีรี



เกาะกูด ประเทศไทย - โซเนวา คีรี รีสอร์ทที่มีชื่อเสียงในด้านความหรูหราสวยงามของที่พักริมชายหาดที่
เลิฟเฉพาะ อาหารรสเลิศชั้นดีระดับห้าดาว ยกกระดับจุดเด่นด้านอาหารในเดือนเมษายนนี้ด้วย
การนำเสนอเมนูที่สร้างสรรค์โดย ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและไวน์แบรนด์คุณภาพระดับตำนาน



เฉลิมฉลองเดือนแห่งเทศกาลและวันหยุดยาวสำหรับใครหลายๆคนกับโซเนวา คีรี ที่จะยกระดับการนำเสนอ
อบริการ ด้านอาหารทั้งคาวและหวานแก่แขกที่มาพัก เริ่มต้นด้วยเมนูช็อคโกแลตจากช็อคโกแลตดีเยร์
ฟิโอน่า ไชออลโต ผู้มี ชื่อเสียงด้านการผสมผสานรสชาติที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาแบบอิตาเลียนเข้ากับ
รสชาติแบบอิงลิชคันทรีได้อย่าง ลงตัว

ฟิโอน่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องช็อคโกแลตที่เคยได้รับรางวัลจากการออกแบบช็อคโกแลตมาแล้ว และนั่น
ทำให้เธอได้รับ เลือกให้เป็นผู้ออกแบบช็อคโกแลตสำหรับงานการกุศลของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิง
อเล็กซานดรา รวมถึงงาน เลี้ยงของคริสเตียน ดิออร์

ฟิโอนามีชื่อเสียงในเรื่องการสรรหาส่วนผสมวัตถุดิบตามฤดูกาลจากท้องถิ่นและไม่เคยใช้สารสกัดหรือสารปรุงแต่ง
รสชาติ ในครั้งนี้ เธอจะทำงานร่วมกับเชฟของโซเนวาเพื่อสร้างสรรค์เมนูช็อคโกแลตใหม่ๆให้กับเกาะกูดตั้งแต่วันที่
1-14 เมษายน

ไวน์บ็อกโดซ์เบลนด์ Valentine Bourrié ของ Harlan Estate ซึ่งเป็นหนึ่งในไวน์ที่ดีที่สุดในโลกจะถูกส่งตรงจาก
แคลิฟอร์เนียมาที่โซเนวาและให้บริการแก่แขกที่มาพักในวันที่ 7 - 11 เมษายน ซึ่งจะเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ
ระหว่างไวน์ชั้นดีกับเมนูอาหารรสเลิศที่ปรุงจากฝีมือเชฟชั้นเยี่ยม

นอกจากนี้ ในเดือนเมษายนจะเห็นการกลับมาของ มาร์ก-เฟรเดอริก แบร์รี ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อสัตว์ชื่อดังจาก อังกฤษ ที่ได้รับการฝึกฝนจากมาสเตอร์ชาวฝรั่งเศส เขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในสิ่งที่เขารักคือเนื้อวัว และ เนื้อสัตว์อื่นๆ พร้อมรับฟังเรื่องเล่าสนุกๆสักเรื่องสองเรื่องจากการเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อสรรหาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับโซเนวาที่ต้องใช้วัตถุดิบจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่มีจริยธรรมเท่านั้น

“เราจะมีเมนูอาหารต่างๆที่อร่อยและมีคุณภาพเรียงรายกันมาให้แขกได้เลือกรับประทานอย่างไม่มีเบื่อ ผมขอบอกว่า เพื่อนๆของโซเนวาต้องไม่พลาดเมนูประจำเดือนเมษายนนี้” แฟรงค์ กราสแมน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโซเนวา คีรี กล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและภาพถ่ายความละเอียดสูง โปรดติดต่อ:

คุณอัลฟองโซ่ รูบีโอ

ผู้จัดการฝ่ายบริการการตลาด

Soneva Resorts, Residences & Spas

โทร: +66(0) 2631 9627

อีเมล: alfonso@soneva.com

เว็บไซต์: www.soneva.com

คุณ เดวิด จอห์นสัน

กรรมการผู้จัดการ

เดลิเวอรี่ เอเซีย คอมมิวนิเคชั่นส์

โทร: +66(0) 2246 1159

อีเมล: dj@deliveringasia.com

เกี่ยวกับ Soneva Group

Soneva Group เป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทหรูที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก เป็นเจ้าของและบริหารจัดการ Soneva Fushi ในมัลดีฟส์ และ Soneva Kiri ในประเทศไทย และในปีนี้ (2014) จะเปิดตัว Soneva Aqua ประสบการณ์การพักผ่อนบนเรือยอชท์ ในมัลดีฟส์ เมื่อปี 2012 ได้มีการเปิดตัว Soneva Private Office ขึ้นเพื่อ โปรโมทที่พักส่วนตัวสำหรับขายที่รีสอร์ททั้งสองแห่ง โดยมีช่วงราคาตั้งแต่ 3-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีจำนวน จำกัด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัททำการ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำและมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การไม่ปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ Soneva Group ยังอุทิศให้กับปรัชญา SLOW LIFE อันได้แก่ ความยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่น ออแกนิก สุขภาวะ การเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ ความสนุก และประสบการณ์